

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tài trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh thực hiện chương trình "Tết vì người nghèo".



Tổng công ty Khí Việt Nam trao biển tài trợ 800 triệu đồng cho huyện Hưng Hà thực hiện chương trình "Tết vì người nghèo".



Các đồng chí lãnh đạo thăm xưởng sản xuất tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà.

Sáng ngày 3/2, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm và trao quà tết tại 2 huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ.

tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, trao 200 suất quà tại xã Đông Tân (Đông Hưng); 100 suất quà tại xã An Thanh và 100 suất quà tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

thảm họa sức khỏe, đời sống và công tác chuẩn bị đón tết của người dân; chúc các gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có

hoàn cảnh khó khăn để ai cũng được vui xuân đón tết. \* Sáng ngày 4/2, Báo Thái Bình tổ chức trao 50 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồ Lương (Đông Hưng). Thông qua

hoạt động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã chăm lo cho các gia đình đón xuân mới vui tươi, đầm ấm. Trước đó, Báo Thái Bình đã trao 200 suất quà tết cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi ở các địa phương

\* Công đoàn cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa tổ chức trao 24 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ số tiền do đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh quyên góp, ủng hộ.

QUỲNH PHỤ Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, để nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền an toàn, Công an huyện Quỳnh Phụ tích cực phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

soát các đối tượng trong diện nghi vấn để có biện pháp gọi hỏi, răn đe. Cùng với bảo đảm ANTT, Công an thị trấn tập trung tuyên truyền Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo để người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

đục rắn đe, đồng thời, ký cam kết với các chủ nhà hàng chấp hành nghiêm các quy định trong kinh doanh, nhất là công tác bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng, chống cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm. Sau gần 1 tháng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thị trấn đã vận động thu hồi được 4 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 dùi cui điện, bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với các hộ dân kinh doanh, Công an thị trấn tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Thị trấn An Bài nằm ven quốc lộ 10, giáp ranh với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Với đặc điểm vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương nên nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Theo ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài, giáp tết Nguyên đán, tình hình ANTT trên địa bàn sẽ phức tạp hơn so với ngày thường. Xác định rõ điều này, địa phương đã kiến toàn lực 12 tổ tự quản của các tổ dân phố; Công an thị trấn thành lập 1 tổ phản ứng nhanh giải quyết tất cả các vụ điểm nóng trên địa bàn. Lực lượng công an, lực lượng bảo vệ dân phố phân công lịch trực và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cả ngày và đêm tới các khu dân cư và các tuyến đường. Bên cạnh đó, trên cơ sở hội nghị liên kết giáp ranh về bảo đảm ANTT với huyện Vĩnh Bảo về việc tăng cường chỉ đạo và tuần tra, kiểm soát trên một số khu vực, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến sông Hòa và khu vực cầu Nghìn. Công an thị trấn duy trì việc rà

Thị trấn Quỳnh Côi là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Những ngày giáp tết nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lưu lượng người đông. Do vậy, công tác bảo đảm ANTT được Công an thị trấn đặc biệt coi trọng. Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an thị trấn Quỳnh Côi cho biết: Công an thị trấn đã tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT dịp trước, trong và sau tết; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên của tổ dân phố, thành lập 6 tổ phản ứng nhanh ở các tổ, thành lập tổ cơ động phối hợp với Công an huyện và lực lượng tăng cường, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích. Cũng theo nhận định của Trung tá Nguyễn Văn Thủy, thời gian giáp tết lượng người về quê sẽ đông, việc tụ họp hội, nhóm bạn bè tổ chức ăn uống có thể quá giờ để phát sinh mất ANTT. Vì vậy, Công an thị trấn sẽ tăng cường tuyên truyền kết hợp với tuần tra công khai, phối hợp với công an các xã rà soát để phối hợp giáo

Để giữ vững ANTT, ổn định xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn, Công an huyện Quỳnh Phụ mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau 1 tháng ra quân (từ ngày 15/12/2023 - 15/1/2024), Công an huyện Quỳnh Phụ đã điều tra, xác minh làm rõ 19 vụ phạm pháp hình sự; bắt quả tang, khởi tố 10 vụ với 10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,1 gam heroin; bắt, khởi tố 2 vụ vi phạm về kinh tế; vận động nhân dân giao nộp 0,41kg pháo, 0,6kg thuốc nổ, 36 vũ khí thô sơ, 3 công cụ hỗ trợ, 22 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 1 súng quân dụng, 1 súng cò, 1 súng tự chế. Qua tuần tra, xử lý 174 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 465 triệu đồng, tạm giữ 52 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 28 trường hợp. Theo Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ, dịp giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tình hình ANTT sẽ diễn biến phức tạp do lưu lượng người về quê đông, hàng hóa tăng. Vì vậy, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung công tác phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi vi phạm, tăng cường tuần tra ở những tuyến, địa bàn trọng điểm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp với Ban CHQS huyện thành lập 2 tổ phản ứng nhanh của huyện để kịp thời phối hợp với lực lượng phản ứng nhanh của các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố bắt giữ, xử lý đối tượng. Cùng với đó, xây dựng các tình huống có thể xảy ra và các biện pháp giải quyết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường tuần tra các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

ĐÔNG HƯNG Ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy với các cơ sở kinh doanh

Công an huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành nghề đầu tư có điều kiện về an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

Huyện Đông Hưng hiện có 249 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Năm qua, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở kinh doanh. Rà soát các cơ sở kinh doanh còn tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn khắc phục. Đã kiểm tra trên 200 lượt cơ sở, trong đó phối hợp với các lực lượng kiểm tra đột xuất 85 lượt cơ sở cho thuê lưu trú, cấm đồ, karaoke phục vụ các chuyên án và yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự; xử lý 31 trường hợp vi phạm, khởi tố 1 vụ, 1 bị can, đình chỉ có thời hạn 3 trường hợp, thu hồi 12 giấy phép về an ninh trật tự.

Năm 2024, Công an huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, thẩm định chặt chẽ các điều kiện về an ninh trật tự với cơ sở cấp mới, cơ sở có tiềm ẩn phức tạp. Các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, quản lý, giám sát tốt khách hàng để không xảy ra vi phạm tại cơ sở, đồng thời làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại hội nghị, các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện đã ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2024

Ô tô được thay đổi đèn, lưới tản nhiệt; Bộ xếp loại tốt nghiệp THCS; Thông tư số 31/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/2 quy định từ năm học 2024 - 2025 học sinh được cấp bằng tốt nghiệp THCS khi hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện lớp 9, không nghỉ học quá 45 buổi một năm. Bằng tốt nghiệp không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như hiện nay. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành sẽ quyết định số lần xét tốt nghiệp của địa phương, nhưng không quá hai lần một năm. Trong đó, lần thứ nhất phải thực hiện ngay sau kết thúc năm học, lần hai (nếu có) phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới. Hiện nay, tốt nghiệp THCS là tiêu chí bắt buộc để học sinh dự thi vào lớp 10 THPT. Theo nhiều giáo viên, các tỉnh, thành sẽ tiến hành xếp loại ghi trên bằng tốt nghiệp THCS không cần thiết.



Ảnh minh họa

Thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ gồm lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt gió, đối của hành khách, đối kết cấu cửa thùng hàng, lắp thêm nắp che khoang chở hàng của xe bán tải nhưng không làm tăng chiều cao, kích thước, bề bước chân, chụp ống xả cũng không bị coi là cải tạo xe.

Trường hợp tự chọn sách giáo khoa Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 12/2 trao quyền cho các trường được chọn sách giáo khoa thay vì UBND cấp tỉnh như hiện hành. Hội đồng lựa chọn sách của các trường do hiệu trưởng thành lập gồm: Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện ban phụ huynh. Số lượng thành viên là lẻ, tối thiểu 11 người. Các trường có quy mô dưới 10 lớp thì số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 5.

Toàn bộ giáo viên của từng môn sẽ tham gia chọn sách môn học đó. Thấy cô nghiên cứu các đầu sách, viết phiếu nhận xét, đánh giá. Sau đó, tổ trưởng tổ chuyên môn họp với giáo viên để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn một sách cho mỗi môn. Sách được chọn phải có hơn 50% số giáo viên trở lên bỏ phiếu. Trường hợp không đạt tỷ lệ này, tổ chuyên môn phải thảo luận, phân tích và bỏ phiếu lại. Sách giáo khoa được đưa ra để chọn nằm trong danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt. Hiện, có ba sách theo chương trình mới là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều.



Ảnh minh họa

Hai trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thứ nhất là người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì chỉ được giải quyết hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp. Số tháng còn lại chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu. Thứ hai, số tháng lẻ chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu thì quyết định hưởng sẽ không được bảo lưu khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp; bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.



Ảnh minh họa

(theo vnexpress.net)